



## สรุปปาฐกถาพิเศษ

หัวข้อ “สพพ. กับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค”

โดย นายสมหมาย ภาชี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ในงานสัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันสถาปนา สพพ.

“10 ปี NEDA กับความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค”

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.40 น.

ณ ห้อง Ballroom Infinity โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

---

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ สพพ. มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด แม้จะจัดตั้งมาเพียง 10 ปี ในความเป็นจริงภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านได้ดำเนินการมาก่อน โดยผ่าน “กองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน” และมายกระดับเป็นองค์การมหาชน หรือ สพพ. ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อย่างเป็นทางการในปี 2548

ในอดีตประเทศไทยมีการกู้เงินเงินผ่อนปรนจากองค์กรต่างๆ อาทิ IDA (องค์การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ : International Development Assistance) AFD (กองทุนพัฒนาเอเชีย : Asian Development Fund) แต่ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ให้เงินกู้กับประเทศต่างๆ ผ่าน สพพ. ที่สำคัญ คือ

- กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (เมียนมา) และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และ

- กลุ่ม 3 ประเทศใหม่ ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ติมอร์-เลสเต)

จากการเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 48 ณ กรุง  
บากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนกับ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของศรีลังกาและติมอร์-เลสเต รวมทั้งเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (รวมประเทศ CLMV ซึ่ง สพพ.  
ให้ความช่วยเหลือ และประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น) พบว่า เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมี  
แนวโน้มเจริญเติบโตสูงกว่าภูมิภาคอื่นของโลก แม้จะเติบโตไม่สูงมากนักอย่างที่ผ่านมา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า ในอีก 25 ปีข้างหน้า (ปี 2573) GDP  
ของภูมิภาคอาเซียน+3 จะเป็นร้อยละ 50 ของ GDP ของโลก (ปัจจุบันร้อยละ 25) โดย  
ประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็น Emerging Countries จะมีการเจริญเติบโตมาก และมี  
อิทธิพลต่อโลก ดังนั้น ควรให้ความสำคัญและสนับสนุนบทบาทภารกิจของ สพพ. ในการให้  
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กล่าวมาข้าง

สาเหตุที่ประเทศไทยต้องให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากตามลักษณะ  
ภูมิประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)  
หากประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาเจริญเติบโตที่ดี ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ที่กล่าวด้วย  
ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน  
จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงบทบาทในสังคมโลก ในการยกระดับประเทศเพื่อนบ้านให้มีการพัฒนา  
ที่เทียบเท่าหรือดีขึ้น โดยคนในประเทศไทยต้องเสียสละการจัดสรรทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือ  
ประเทศเพื่อนบ้านที่กล่าว ซึ่งประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับผู้ประกอบการไทยที่มีโอกาส  
มากขึ้นในการประกอบธุรกิจในการส่งออกสินค้าและบริการของไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน  
และการเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน  
ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกทางหนึ่ง  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายทางการต่างประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน จึงทำให้ความสัมพันธ์  
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นมาก

สพพ. จัดตั้งมาแล้ว 10 ปี มีการดำเนินโครงการโดยการร่วมมือกับกรอบความร่วมมือในภูมิภาค อาทิ ASEAN GMS ACMECS และ BIMSTEC โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเชื่อมโยง (Connectivity) เส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ถนนหมายเลข 3 (R3A) เชื่อมโยงไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) และถนนหมายเลข 48 เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงการปรับปรุงโรงพยาบาล เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกจากการเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมขนส่งแล้ว สพพ. ควรคำนึงถึงการเชื่อมโยงทางด้านไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงไฟฟ้าตามแนวเส้นทางบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

นอกจากนี้ สพพ. ยังได้รับมอบหมายพิเศษจากรัฐบาลในการเป็นหุ้นส่วนกับเมียนมา สนับสนุนการดำเนินโครงการทวายที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมา ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งนี้ หากมีการพัฒนาที่กล่าวมาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและเมียนมา ในเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ สพพ. ช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมาในการปรับปรุงถนนขนาด 2 ช่องจราจร จากบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี เข้าไปยังทวาย

ในโอกาสที่ สพพ. ได้จัดตั้งมาครบรอบทศวรรษ ผมขอแสดงความยินดีกับท่านคณะกรรมการทั้งเก่าและใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำหน้าที่เป็นกลไกช่วยสนับสนุนการทำงานในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค โดยขอให้ดำเนินการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบหุ้นส่วน (Partner) มากขึ้น

ผมยินดีกับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ในวันนี้ สพพ. ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว ผมจึงขอเป็นกำลังใจให้ สพพ. ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และดำเนินการปฏิบัติการกิจตามนโยบายของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จสูงสุด และก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับภูมิภาค และระดับโลกในอนาคตต่อไป

---

สรุปโดย คณะทำงานฝ่ายวิชาการ  
การจัดงานวันสถาปนา สพพ. ครบรอบปีที่ 10  
เดือนพฤษภาคม 2558